



ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ภายหลังการ เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ มีผลให้ชาวจีนในประเทศไทยสามารถไปมาหาสู่และมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง ในประเทศจีนได้อย่าง เปิดเผย จากภาวะการเช่นนี้อาจเป็นการสร้างความรู้สึกรักผูกพันของชาวจีน ท่อต้นกำเนิดเพิ่มขึ้นให้แน่นแฟ้นมากขึ้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่น่าสนใจศึกษาว่าชาวจีนยังคงมีความผูกพัน ห่วงใยในถิ่นกำเนิดหรือไม่อย่างไร ความผูกพันเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส่งเสริม ซึ่งวิทยานิพนธ์ นี้จะพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับการศึกษาจากความสัมพันธ์เชิง เศรษฐกิจในแง่ของการส่ง เงินกลับประเทศไทยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยในรูปแบบของ "ไทยกวน"

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

- ๑. เพื่อศึกษาลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของชาวจีน ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เนื่องกับการส่ง เงินกลับประเทศด้วยวิธีไทยกวน
- ๒. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและวิวัฒนาการของการส่ง เงินกลับประเทศด้วยวิธีไทยกวน ในหมู่ชาวจีนในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- ๓. เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการส่ง เงินกลับประเทศในรูปแบบ ไทยกวนและแนว โหมด ของ ไทยกวน

สมมติฐาน

การส่ง เงินกลับประเทศไทยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เป็นผลจากความผูกพัน ทางวัฒนธรรมทั้ง เนิม อันได้แก่ ค่านิยมบางประการ ซึ่งรูปแบบและวิวัฒนาการของการส่ง เงิน กลับประเทศไทยด้วยวิธีไทยกวนเป็นผลจากความผูกพันทางวัฒนธรรมดังกล่าว และขึ้นอยู่กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการ เมืองของทั้งสองประเทศ

วิจัย

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย การเชื่อมโยงข้อมูลทางค่านิยมวิทยา มานุษยวิทยา และประวัติศาสตร์ เข้าด้วยกัน จาก วิธีการดังกล่าวจะสามารถช่วยตอบปัญหาในแง่กระบวนการ เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวของสังคม เนื่องจากการศึกษาถึงความคลี่คลายทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้เห็นพลวัตรของสังคมได้แจ่มชัด และการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยกรอบแนวความคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะทำให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

งานวิจัยนี้จะแบ่งแหล่งข้อมูลที่สำคัญออกเป็น ๒ ส่วนคือ

๑. ข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารชั้นต้นซึ่งค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและเก็บรักษาตามแหล่งต่าง ๆ คือใบไม้ไผ่แก่ กองจดหมาย เหตุแห่งชาติและหอสมุด แห่งชาติ กรมศิลปากร หอสมุดกระทรวงพาณิชย์ หอสมุดของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และเอกสารชั้นรองซึ่งส่วนใหญ่ศึกษารจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ทั้งของ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๒. ข้อมูลได้จากงานสนาม ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นสำคัญและใช้วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพแบบต่าง ๆ อันได้แก่ การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลสำคัญ การสัมภาษณ์ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การชักลวงข้อมูล หรือการ กระดมกลุ่มทดสอบ (probe) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการแนะนำและ รับรองของกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม (snowball sampling) ทั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยบุคคลที่สนิทสนม กับกลุ่มตัวอย่าง ช่วยในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกกว่าผู้วิจัยไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะชาวจีนแก๊งในกรุง เวียดนามนครจำนวน ๒๐ ท่าน การที่เลือกศึกษาเฉพาะ ชาวจีนแก๊ง เนื่องจากจำนวนชาวจีนที่อพยพเข้ามารุ่นหลัง เป็นชาวจีนแก๊ง เป็นส่วนใหญ่ และเป็นกลุ่ม ชาวจีนที่เข้มงวดทางค่านิยมกวนที่สำคัญที่สุด การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจในการ ส่งเงินทางไปรษณีย์ และยังคงมีพฤติกรรมในการส่งเงินอยู่ในขณะที่ทำการวิจัยนี้

กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีในการวิจัย

เนื่องจากผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยการยอมรับความสำคัญของระบบโครงสร้างสังคมแบบกึ่ง ใจของชุมชนจากการให้ความสำคัญแก่แนวความคิดนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีค่านิยมของ Parsons (Value Theory) เป็นกรอบแนวความคิดสำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ โดยจำลองปรากฏการณ์การส่งเงินกลับประเทศทางไทยกวนของชาวจีนในประเทศไทยเข้ากับแผนภูมิในการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการของระบบสังคมที่เรียกว่า "The Cybernetic Hierarchy Of Control" กึ่งแผนภูมิต่อไปนี้

แผนภูมิที่ ๑

The Cybernetic Hierarchy of Control

หน้าที่	ระบบ	ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
บำรุงรักษาแบบแฝง ค่านิยม (Latency)	ระบบวัฒนธรรม ↓ การควบคุม หรือ พลังการ (control energy)	ควบคุมข่าวสาร (informational control)
บูรณาการ สร้างความสมัครสมาน (integration)	ระบบสังคม ↓ การควบคุม หรือ พลังการ (control energy)	
ทำให้บรรลุเป้าหมาย (Goal attainment)	ระบบปฏิบัติการ ↓ การควบคุม หรือ พลังการ (control energy)	
การปรับตัวหรือคัดแปลง (Adaptation)	ระบบอินทรีย์ ↓ การควบคุม หรือ พลังการ (control energy)	

จากแผนภูมิจะทำให้องเห็นลำดับชั้นของการควบคุมข่าวสาร (hierarchy of information control) นั่นคือ ระบบวัฒนธรรมจะควบคุมข่าวสารของระบบสังคม ระบบสังคมควบคุมข่าวสารของระบบบุคลิกภาพ ระบบบุคลิกภาพควบคุมข่าวสารของระบบอินทรีย์ ตัวอย่างเช่น ระบบค่านิยมของระบบวัฒนธรรมจะกลายเป็นบรรทัดฐานทาง ๆ ในการปฏิบัติกิจการต่าง ๆ ในระบบสังคม บรรทัดฐานเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังของผู้กระทำในระบบบุคคล เวลาแสดงบทบาท ความคาดหวังนี้อาจมองในแง่เป็นสิ่งจริงจังหรือควบคุมกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้กระทำการตอบสนองกลับขึ้นไปและในระหว่างกระบวนการ เหล่านี้จะปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารและพลังงาน ระบบข้างบนที่เหนือกว่าควบคุมข่าวสาร ของระบบข้างล่าง คือ เป็นเหตุการณ์ว่าระบบล่างจะใช้พลังงานอย่างไร แต่ในเวลาเดียวกันระบบข้างล่างเป็นผู้ให้พลังงานที่จะต้องใช้ในการกระทำการของระบบข้างบน จึงเท่ากับถ่วงระบบต่างควบคุมกัน กระบวนการทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่า Cybernetic hierarchy

ข้อตกลงเบื้องต้น

เนื่องจากวิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาถึงการส่งเงินกลับประเทศด้วยวิธีโหยกวนของชาวจีนในประเทศไทย ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญที่สุด ดังนั้นภาษาจีนที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยจะใช้ภาษาจีนในสำเนียงแต้จิ๋ว โดยจะกำกับด้วยอักษรจีนไว้ในวงเล็บในกรณีที่จะต้องเพิ่มให้เกิดการสับสน